

# Mụn rộp sinh dục nam: Nguyên nhân và cách phòng ngừa

Herpes sinh dục bạn nam là một bệnh nhiễm trùng lan truyền qua đường tình dục. Nếu không nên phát hiện cũng như chữa kịp thời, mụn rộp sinh dục nam có khả năng dẫn đến các ảnh hưởng nặng.

Mụn rộp, hay còn được gọi là mụn sinh dục, là một bệnh nhiễm khuẩn dạng sinh sản bởi virus hsv ( HSV ) dẫn đến. Lúc vi rút này xâm nhập lên người, nó có khả năng dẫn đến đa dạng tác động tiêu cực đến sức khỏe của người mắc phải. Để nắm rõ hơn về lý do cùng với dấu hiệu của mụn sinh dục nam, hãy cộng tìm hiểu thông qua những chia sẻ dưới đây.

## Tổng quan về herpes sinh dục cánh mày râu

Mụn rộp sinh dục, còn được gọi là mụn rộp, là 1 bệnh nhiễm trùng dạng sinh dục do virus herpes simplex ( HSV ) gây nên và có khả năng lây lan qua đường tình dục cho tất cả mọi người. Virus herpes simplex có thể thâm nhập đến cơ thể thông qua những lỗ hổng ở trên da hay qua dịch nhầy, cùng với xác suất lan truyền HSV qua giao hợp là cực kỳ cao.

Nếu không nên nhận thấy cũng như điều trị kịp thời, bệnh mụn rộp nhắc tổng quát cùng với bệnh mụn rộp cánh mày râu nhắc riêng biệt có khả năng dẫn đến các nguy hại nghiêm trọng.

Virus hsv gây mụn rộp sinh dục mang hai chiếc chủ yếu là HSV-1 cũng như HSV-2. Dấu hiệu của mụn rộp phụ thuộc tới mẫu vi khuẩn :

HSV-1 thường gây nên mụn rộp ở các bộ phận từ vùng eo trở đến, thí dụ mụn rộp sinh dục ở đường miệng, phía trên môi, má, ngực, cánh tay,...

- HSV-2 luôn gây nên herpes sinh dục tại các cơ quan từ thắt lưng trở xuống, đó là mụn sinh dục tại khu vực mông, bộ phận sinh dục, chân,...

Herpes sinh dục đàn ông là 1 bệnh lý nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục

## Lý do dẫn tới herpes sinh dục nam giới

Mụn rộp cánh mày râu được dẫn tới trực tiếp vì hoạt động của virus herpes simplex ( Herpes Simplex vi khuẩn ), một mẫu vi khuẩn có thể lây nhiễm dài. Vi rút này tấn công người qua các vết trầy xước, khu vực da tổn thương và dịch nhầy. Virus hsv có thể tồn tại trực tiếp trên kia da người, đặc thù là tại những vết loét, vì thế, chỉ nên sờ với da thông thường, nguy hiểm nhất là bệnh nhân khỏe mạnh cũng có thể mắc phải mắc phải.

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[review phòng khám đa khoa thái hà](#)

[chữa mụn rộp sinh dục bao nhiêu tiền](#)

[tác hại mụn rộp sinh dục](#)

[chi phí chữa mụn rộp sinh dục](#)

## [biểu hiện mụn rộp sinh dục](#)

Người mắc mụn rộp sinh dục có khả năng lây nhiễm từ những con đường chủ yếu dưới đây :

Lây qua những con đường truyền máu : mụn rộp sinh dục xuất hiện bởi quá trình tồn ở và hoạt động của virus hsv, vì thế vi rút này có khả năng thâm nhập đến người cùng với có mặt trong huyết của người bệnh. Người thông thường triệt để có khả năng mắc herpes sinh dục thông qua việc truyền hoặc nhận máu từ người nhiễm phải.

- Truyền nhiễm qua quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su : quan hệ không sử dụng bao cao su là lý do chính dẫn tới phát tán cùng với bị bệnh mụn rộp sinh dục. Quan hệ không được bảo vệ với đường miệng, vùng kín, lỗ đít,... Sẽ tạo cơ hội giúp virus mụn rộp sinh dục tấn công cơ thể. Đây là một trong số các bệnh xã hội lây lan qua đường tình dục thường gặp và ảnh hưởng.
- Lây từ mẹ sang con : thai phụ nhiễm trùng virus herpes simplex có khả năng truyền nhiễm sang con thông qua những con đường nước ối hay tiếp xúc sở hữu vùng da mang hoạt động của vi khuẩn mụn sinh dục. Ví như thai nhi nhiễm virus này, nó có khả năng dẫn đến đa dạng câu hỏi phát triển cùng với những nguy hại nguy hiểm.
- Lây lan qua sờ mang chất nhầy trên da cũng như người người bệnh : người thông thường có khả năng bị lây lan với phương pháp vô tình chạm mang vùng da nhiễm trùng của người bệnh, sờ mang các vết thương, loét sở hữu chất nhầy của bệnh nhân mắc herpes sinh dục. Đặc thù, lúc tiếp xúc mang bệnh nhân bị mụn rộp, bắt buộc giảm thiểu các hành động ôm, hôn, nắm tay,... Để giảm thiểu phát tán virus mụn rộp sinh dục cùng với nguy cơ mắc bệnh.
- Dùng tổng quan đồ làm sạch cá nhân cũng như vật dụng sinh hoạt mang đối tượng bị mụn sinh dục : virus hsv có thể truyền nhiễm cũng như xâm nhập lên cơ thể đối tượng. Bệnh lý tận gốc có thể truyền nhiễm giúp bệnh nhân khác thông qua vấn đề sử dụng sơ lược các đồ dùng cá nhân đó là khăn mặt, khăn tắm, bàn chải, bồn rửa sạch nách,...

Bệnh mụn rộp cánh mày râu lan truyền qua sờ mang chất nhầy trên da và cơ thể bệnh nhân

## **Triệu chứng của herpes sinh dục cánh mày râu**

Herpes sinh dục tại giai đoạn đầu thường mang những triệu chứng đó là cảm giác đau và ngứa, tạo thành chùng khoảng từ 2 tới 1 tuần dưới thời điểm người bệnh sờ sở hữu virus.

Dưới một vài giờ tới vài ba hôm, những vết mụn nước hoặc nốt nhú sẽ bắt đầu tạo thành trên niêm mạc vùng cơ quan sinh dục ( như là "cậu nhỏ", bìu ở đàn ông, hay cô bé, phía trong cổ tử cung ở phụ nữ ). Tình trạng cũng có thể tạo thành ở hậu môn ( chỗ mông, đùi,... ). Các vết mụn nước này có khả năng sát nhau cùng với hình thành thành chùm. Dần dần chúng có thể phát triển thành các vết loét. Các vết loét này gây ra cảm thấy ngứa ngáy, bỏng rát cũng như đau buốt. Lúc những vết loét vỡ, có thể xảy ra hiện tượng rỉ dịch hoặc ra huyết.

Mụn sinh dục hay cùng với tình hình ra dịch mủ từ cơ quan sinh dục, trong lúc tại phụ nữ, có khả năng mang sự tiết dịch vùng kín phổ biến hơn cũng như có mùi hôi.

Herpes sinh dục có một chu kỳ đặc trưng. Nó có thể tái nhiễm hàng năm hay hàng tháng, tuy vậy hầu như bệnh nhân mắc phải nhiễm phải không bắt gặp tình hình tái nhiễm đều đặn. Trong giai đoạn tái phát, người bệnh có thể trải qua các dấu hiệu tương tự với lúc viêm virus cúm, gồm sốt, nhức đầu, sưng hạch tại khu vực bẹn. Hiện tượng tái nhiễm cũng có khả năng dẫn đến sốt, sưng hạch bạch huyết, đau nhức đầu, đau cơ, khiến cho người đau đớn và dẫn đến suy giảm sức ăn.

Mụn rộp sinh dục ở giai đoạn đầu thường với những biểu hiện đó là đau đớn cũng như ngứa

# Cách phòng ngừa mụn sinh dục đấng mày râu

Để ngăn chặn herpes sinh dục cánh mày râu, bắt buộc tuân thủ những biện pháp phòng tránh lây truyền virus herpes simplex ( HSV ) cùng với suy giảm nguy cơ bị bệnh. Sau đây là một vài cách ngăn ngừa mụn sinh dục nam giới :

Sử dụng bao cao su : sử dụng bao cao su trong quan hệ có khả năng suy giảm khả năng truyền nhiễm HSV. "áo mưa" bảo vệ khu vực giao cảm cũng như giảm chạm thẳng với các vết loét hay dịch nhầy đựng vi khuẩn.

- Giảm thiểu quan hệ thời điểm với triệu chứng : nếu bạn hay bạn tình của bạn sở hữu biểu hiện của mụn rộp, hãy hạn chế làm chuyện ấy để phòng tránh sự lây lan của vi rút.
- Tránh giới thiệu thiết bị cá nhân : Để ngăn ngừa lây lan virus, không nên chia sẻ đồ vật cá nhân đó là khăn rửa sạch nách, dao cạo, hoặc bất cứ thứ nào sờ với khu vực bị nhiễm trùng.
- Gia tăng hệ miễn dịch : sức đề kháng mạnh có thể cho ngăn chặn quá trình tái nhiễm của mụn sinh dục. Để gia tăng hệ miễn dịch, hãy duy trì 1 lối sống khoa học sở hữu chế độ sinh hoạt cân đối, tập thể dục thể thao thường xuyên, ngủ đầy đủ giấc, cùng với giảm thiểu lo lắng.
- Làm giảm tiếp xúc sở hữu bệnh nhân nhiễm bệnh : tránh tiếp xúc thẳng với vết loét hoặc dịch nhầy của người bệnh bị mụn rộp.
- Tuân thủ rửa ráy cá nhân : thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sau khi sờ với vùng bị viêm hoặc dưới thời gian chạm sở hữu đối tượng mắc phải.
- Xét nghiệm tính mệnh thường xuyên : Điều cần thiết là đi thăm khám sức khỏe đều đặn và làm theo những thăm khám thiết yếu để phát hiện và xử lý kịp thời bất cứ nhiễm trùng nào.

Sử dụng bao cao su trong làm chuyện đó có khả năng giảm nguy cơ truyền nhiễm HSV

Để ý rằng herpes sinh dục là 1 bệnh truyền nhiễm cùng với việc tuân theo những phương pháp phòng ngừa là điều cần thiết nhằm suy giảm khả năng lây lan. Nếu bạn nghi ngờ mình gặp phải mụn sinh dục bạn nam, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được trả lời và điều trị khoa học.